



# แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ความเชื่อมโยงแผนการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
ประจำปีงบประมาณ 2558

วิสัยทัศน์	เป็นองค์กรชั้นนำในการผลิตบัณฑิตและงานวิชาการด้านการเกษตรที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
พันธกิจ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ผลิตบัณฑิตให้สามารถฉลาดจัดการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ</li><li>2. เสริมสร้างบุคลากรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และวิชาชีพ</li><li>3. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้</li><li>4. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและสืบสานแนวพระราชดำริเพื่อนำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน</li><li>5. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งบูรณาการสู่สากล</li></ol>
ประเด็นยุทธศาสตร์	การบริหารจัดการที่ดี
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดและเป้าหมายการดำเนินงาน	ร้อยละจำนวนอาจารย์และนักวิชาการที่ร่วมโครงการ
กลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร	ส่งเสริมการสร้างฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปีงบประมาณ 2558

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	กลยุทธ์มหาวิทยาลัย	ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน	โครงการ / กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	องค์ความรู้	Explicit Knowledge
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี	กลยุทธ์ที่ 6.7 เพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยในด้านวิชาการวิชาชีพและทักษะทางภาษา	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่ดี	กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมการสร้างฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้	1. การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชาปัญหาพิเศษ ให้เกิดประสิทธิภาพ	1.1 จำนวนอาจารย์และนักวิชาการของคณะที่ร่วมโครงการ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (25 คน จากจำนวนอาจารย์ 25 คน นักวิชาการ 6 คน)	พ.ค.-ก.ค. 58	10,000	1.1 การเขียนรูปเล่มปัญหาพิเศษ 1.2 กระบวนการบริหารจัดการวิชาปัญหาพิเศษให้เกิดประสิทธิภาพ	1.1 แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนรูปเล่มปัญหาพิเศษ 1.2 แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการวิชาปัญหาพิเศษให้เกิดประสิทธิภาพ
				2. การจัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์งานวิจัย	2.1 จำนวนอาจารย์และนักวิชาการของคณะที่ร่วมโครงการ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (25 คน จากจำนวนอาจารย์ 25 คน นักวิชาการ 6 คน)	พ.ค. -ก.ค. 58	10,000	2.1 แนวทางการสังเคราะห์งานวิจัย	2.1 แนวปฏิบัติที่ดีในการสังเคราะห์งานวิจัย